

Hướng dẫn soạn bài Luyện tập lập luận giải thích Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 7 tập 2 được trình bày ngắn gọn, chi tiết nhất dưới đây để các em hiểu rõ hơn về bài học này, từ đó chuẩn bị tốt cho tiết học tới.

### **Chuẩn bị ở nhà**

- Tìm hiểu nội dung:

+ Giải thích sách là gì ( nội dung, hình thức)

+ Ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ

( Tìm hiểu thông tin dẫn chứng từ việc đọc sách báo, tra từ điển, tự mình suy nghĩ thấu đáo thêm)

### **Lập dàn ý:**

**Mở bài:** Giới thiệu về câu tục ngữ

**Thân bài:** Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

- Sách là nơi lưu giữ kho tàng tri thức rộng lớn vô tận của nhân loại

+ Hình thức: sách thời xưa được viết trên giáp cốt (mai rùa), thẻ tre, giấy gai... hiện nay sách được lưu trữ trên giấy, được in màu, thiết kế bìa, mặt giấy đẹp, thơm...

+ Nội dung: Liên quan tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và tinh thần

→ Sách trở thành biểu tượng cho trí tuệ của con người

Dẫn chứng cho thấy sách là trí tuệ bất diệt:

- Sách lưu giữ lại những thành tựu khám phá và lịch sử phát triển của con người.

+ Những thành tựu khoa học vô giá, những tác phẩm văn chương kinh điển

+ Sách ghi lại lịch sử phát triển của loài người

+ Tìm thêm các trích dẫn hay khi nói về sách

- Phản biện: Không phải cuốn sách nào cũng chứa đựng trí tuệ nhân loại, có những loại sách không rõ ràng, tư tưởng nguy khoa học... cần phải biết cách chọn lọc tiếp cận sách.

- Giải thích sự vận dụng chân lý “ Sách là ngọn đèn sáng bất diệt, xóa tan mọi ngu dốt, tăm tối.”

+ Sách khai sáng trí tuệ và tư duy của con người

+ Nhờ có sách, con người thoát khỏi sự độc ác, ngu dốt

**Kết bài:** Khẳng định tầm quan trọng lớn lao của sách

Nêu tình cảm, thái độ của em đối với sách

*Luyện tập lập luận giải thích*

**Mở bài tham khảo**

Có người từng nói rằng: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt, xóa tan mọi ngu dốt, tăm tối. Sách là sự kết tinh trí tuệ con người.” Đúng như vậy, với sự phát triển vượt bậc của xã hội, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ nhưng sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của con người. Bởi sách lưu giữ trí tuệ từ bao đời nay một cách bền bỉ, có hệ thống, sách như ngọn đèn giúp con người hướng tới sự hiểu biết, văn minh hơn.